

Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám thành công được đánh dấu bằng hình ảnh toàn thể nhân dân tiến về Quảng trường Nhà hát Lớn mít tinh, biểu tình và Cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi ở thủ đô Hà Nội. Cách mạng Tháng Tám thành công đã đưa đất nước thoát khỏi sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Em hãy đóng vai một người dân hoặc một người lính để kể lại cuộc mít tinh đó.

BÀI LÀM

Là một người dân sống ở Hà Nội vào ngày 19/8/1945, tôi nhớ rõ ngày hôm đó như một dấu mốc vĩ đại trong cuộc đời mình. Được chứng kiến cảnh cả thành phố tỏa sáng trong niềm vui chiến thắng, tôi cảm thấy như một giấc mơ thành hiện thực.

Buổi sáng hôm đó, khi mặt trời vừa mới mọc, chúng tôi, những người dân bình thường, bắt đầu tụ tập tại Quảng trường Nhà hát Lớn. Đường phố đông đúc, mọi người từ khắp nơi đổ về, ai nấy đều rạng rỡ trong bộ quần áo đẹp nhất mà họ có. Trên khuôn mặt của từng người đều hiện lên niềm hạnh phúc, tự hào và một sự phấn khích không thể tả nổi. Những lá cờ đỏ sao vàng được giương cao, phần lớn là những lá cờ được làm thủ công bởi chính tay người dân.

Khi các đoàn người tiến vào quảng trường, âm thanh của tiếng trống, tiếng kèn và tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Những bài hát cách mạng, những câu khẩu hiệu được hát vang lên một cách đầy nhiệt huyết, như một cách để thể hiện lòng yêu nước và quyết tâm xây dựng một tương lai mới. Cả quảng trường như bùng nổ trong niềm vui, mọi người nắm tay nhau, cùng nhảy múa và hát hò.

Tôi nhìn thấy những người lính, những chiến sĩ cách mạng với khuôn mặt lấm bầm nhưng ánh mắt sáng ngời, họ đã chiến đấu và hy sinh không ngừng nghỉ để đến được ngày hôm nay. Những anh hùng này được người dân đón nhận với lòng cảm kích và sự tôn trọng sâu sắc. Họ là những người đã góp phần quan trọng để giành lại tự do cho đất nước.

Thời khắc cao trào của buổi mít tinh là khi các lãnh đạo của cuộc cách mạng, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, đứng trên bục diễn thuyết. Khi tiếng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên, mọi người lắng nghe trong im lặng, chăm chú. Những lời của Bác như tiếp thêm sức mạnh cho từng người dân, khơi dậy niềm tin và hy vọng vào tương lai. Bác đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của độc lập, tự do và công lý, đồng thời kêu gọi mọi người cùng nhau xây dựng một đất nước hòa bình và thịnh vượng.

Khi buổi mít tinh kết thúc, mọi người vẫn còn lưu luyến không muốn rời khỏi quảng trường. Cảm xúc của tôi lúc đó là sự hòa quyện của niềm vui, tự hào và một cảm giác

được giải thoát khỏi gông cùm của quá khứ. Chúng tôi biết rằng đây là khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nơi mà quyền lực thuộc về nhân dân và tất cả đều có thể mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngày hôm đó, Quảng trường Nhà hát Lớn không chỉ là nơi diễn ra một cuộc mít tinh, mà còn là chứng nhân cho sự khởi đầu của một chương mới trong lịch sử dân tộc, nơi mà người dân, từ các tầng lớp khác nhau, cùng nhau đoàn kết và hướng tới một mục tiêu chung: xây dựng một nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc.